

Số: /BC-UBND

Hà Sơn, ngày tháng 5 năm 2022

BÁO CÁO

Thực trạng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; các công trình văn hóa trên địa bàn xã Hà Sơn

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Hà Trung.

Thực hiện Công văn số 1069/UBND-VHTT ngày 28 tháng 4 năm 2022 của UBND huyện Hà Trung về việc báo cáo hiện trạng thiết chế Văn Hoá, thể thao cơ sở, các công trình Văn hoá nghệ thuật trên địa bàn.

UBND xã Hà Sơn báo cáo cụ thể như sau:

Phần I:

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÁC THIẾT CHẾ VĂN HÓA, THỂ THAO CƠ SỞ;

I. Công tác triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách liên quan của Trung ương và Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, huyện có liên quan đến thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở.

UBND xã đã bám sát các quyết định, quy định, hướng dẫn như Quyết định số 2164/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013 - 2020, định hướng đến năm 2030”; Quyết định 2563/QĐ-BVHTTDL ngày 03/8/2015 của Bộ VHTTDL phê duyệt đề án "Nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao ở nông thôn". Để ban hành các văn bản đến các tổ chức, các thôn, các câu lạc bộ để thực hiện có hiệu quả.

II. Thực trạng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở

1. Cơ sở vật chất (Cấp xã, Cấp thôn)

a. Cấp xã.

Cơ sở vật chất như công sở, trường học được xây dựng cao tầng, kiên cố, Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã đã được quy hoạch và đã hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2008. Diện tích quy hoạch: 3.000m², Diện tích xây dựng 630m², Sân khấu 60m².

Trang thiết bị tại Nhà Văn hóa, Hội trường đa năng xã gồm: Quốc hiệu, quốc huy, phong màn, cờ sao, tượng Bác Hồ, bục nói chuyện, thiết bị âm thanh, ánh sáng, bàn ghế đảm bảo đủ cho 300 chỗ ngồi, 06 phòng làm việc gồm: Phòng hành chính, phòng Thư viện, phòng đọc sách báo, phòng sinh hoạt CLB, phòng sinh hoạt thể thao đơn giản, phòng truyền thanh (06 phòng có diện tích 25m²), phòng Thông tin Truyền thông có diện tích 20m², với hệ thống truyền thanh, máy tính sản xuất chương trình, phòng sinh hoạt của các câu lạc bộ có diện tích

25 m², các công trình phụ trợ như: nhà để xe có diện tích đủ cho 150 xe máy, khu vệ sinh tự hoại nam, nữ, sân, cây cảnh, nhà kho... Hội trường đa năng và các phòng chức năng có biển tên phòng theo quy định.

Hàng năm Hội trường đa năng xã tổ chức từ 50-60 hội nghị triển khai, sơ kết, tổng kết công tác chỉ đạo, điều hành của Cấp ủy, Chính quyền địa phương, 8-10 cuộc thi, giao lưu văn nghệ cấp xã (gồm Chương trình văn nghệ chào mừng: Mừng Đảng, Mừng Xuân, chào mừng kỷ niệm Ngày thành lập Đảng, Ngày Quốc tế Phụ nữ, Ngày thành lập Đoàn Thanh niên, Ngày Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước, Kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2 tháng 9.), 10-15 lớp chuyên giao khoa học công nghệ.

Khu thể thao xã được quy hoạch và thực hiện theo đúng quy hoạch xây dựng nông thôn mới đảm bảo việc quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Khu thể thao xã có diện tích 2000m², bao gồm sân cầu lông, bóng chuyền da.

Sân vận động của xã được quy hoạch và thực hiện theo quy hoạch với diện tích 13.000m², có cổng, biển tên, tường rào bao quanh, sân có mặt cỏ tự nhiên bằng phẳng, khô thoáng, có hàng rào cây xanh xung quanh. Khuôn viên sân vận động đảm bảo phục vụ tốt hội thi, giao lưu văn hóa văn nghệ, có sân bóng đá kích thước 60m x 90m.

Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã được quy hoạch, xây dựng tập trung theo khu với tổng diện tích 13.000m². Có biển tên Trung tâm Văn hóa - Thể thao Xã Hà Sơn.

b. Cấp thôn.

Thực hiện Quyết định số 3110/2018/QĐ-UBND ngày 17/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc sáp nhập thôn, xã có 02 thôn được sáp nhập từ 10 thôn xuống còn 08 thôn.

Xã có 08 khu dân cư (08 thôn) được công nhận thôn văn hóa, 5/ 8 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu, 8/8 thôn có Nhà Văn hóa - Khu thể thao đạt chuẩn theo quy định.

Nhà Văn hóa - Khu thể thao thôn được xây dựng đạt tiêu chuẩn theo quy định với diện tích quy hoạch từ 500m² - 2.500m², quy mô xây dựng đảm bảo từ 120-150 chỗ ngồi, sân khấu rộng 30m². Nhà Văn hóa - Khu thể thao thôn được quy hoạch và xây dựng trong cùng một khu, có tường rào bao quanh, đóng trần, lát gạch hoa, có hệ thống cửa, sơn tường đảm bảo an toàn, mỹ quan, phù hợp yêu cầu sử dụng.

Trang thiết bị Nhà Văn hóa thôn gồm có: Quốc hiệu, quốc huy, phong màn, cờ sao, tượng Bác Hồ, bục nói chuyện, thiết bị âm thanh, ánh sáng, bàn ghế, tủ sách, phòng đọc sách với số lượng từ 100-150 đầu sách, hệ thống loa truyền thanh của xã, hệ thống loa truyền thanh riêng của thôn, quạt điện, ti vi, một số dụng cụ thể thao như: Lưới bóng chuyền, bàn bóng bàn, lưới cầu lông, vợt cầu lông... Công trình phụ trợ: Nhà xe, nhà vệ sinh, cây xanh đảm bảo theo quy định.

Nhà Văn hóa - Khu thể thao thôn có biển tên theo quy định (Nhà Văn hóa - Khu thể thao thôn...) có treo biển nội quy hoạt động, bản đồ quy hoạch nông thôn mới của xã, bản đồ quy hoạch sử dụng đất, pháp lệnh 34, tiêu chuẩn Gia đình Văn hóa, khu dân cư văn hóa theo Nghị định 122/NĐ- CP. Hệ thống Giấy khen được đóng khung treo gọn gàng đảm bảo mỹ quan.

Nhà Văn hóa - Khu thể thao thôn có Ban Chủ nhiệm do UBND xã ban hành Quyết định thành lập. Chủ nhiệm do Trưởng thôn kiêm nhiệm. Nhà Văn hóa - Khu thể thao thôn đáp ứng tốt nhu cầu Hội họp, tuyên truyền, hướng dẫn chuyển giao khoa học - công nghệ, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và vui chơi giải trí của nhân dân trong thôn, cũng như tổ chức thường xuyên hoạt động của các loại hình Câu lạc bộ tại thôn như: CLB Thơ, CLB "Gia đình phát triển bền vững", CLB Văn nghệ...

2. Thực trạng hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở (Cấp xã, Cấp thôn).

- Công tác xã hội hóa, huy động nguồn lực từ các tổ chức để tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ - thể dục thể thao trên địa bàn xã còn ở mức độ.

- Điềm vui chơi giải trí cho trẻ em và người cao tuổi cần được đầu tư thêm về cơ sở vật chất.

- Bộ máy quản lý và đội ngũ cán bộ (Cấp xã, Cấp thôn)

Chủ yếu là kiêm nhiệm, cơ sở vật chất cấp xã thì xã quản lý, cấp thôn thôn quản lý.

III. Đánh giá chung về thực trạng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở

1. Những kết quả đạt được

Tính đến tháng 4/2022, trên địa bàn xã hiện có 1 nhà văn hóa đa năng và khu thể thao xã, 8/8 thôn có nhà văn hóa, khu thể thao thôn. Cùng với đó, các trường đều có sân thể thao, Toàn xã hiện có 07 sân bóng đá, 14 sân cầu lông, 08 sân bóng chuyền... đã đóng góp không nhỏ trong công tác phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng.

Hệ thống các thiết chế văn hóa, thể thao ở xã, nhất là các thiết chế văn hóa, thể thao ở thôn, đã góp phần quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu giao lưu, sinh hoạt, hưởng thụ văn hóa tinh thần của người dân, tạo diện mạo mới ở các khu dân cư, nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới” ở địa phương. 5/8 thôn đạt thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

2. Những hạn chế, tồn tại

Kinh phí hỗ trợ hoạt động tại nhà văn hóa thôn còn hạn chế, chủ yếu huy động từ nguồn xã hội hóa; công tác xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa, thể thao so với nhu cầu thực tế chưa cao.

Công tác quản lý và tổ chức các hoạt động tại các nhà văn hóa xã chủ yếu do cán bộ văn hóa - xã hội kiêm nhiệm, chưa có cán bộ chuyên trách. Nhà văn hóa thôn được giao cho thôn (trưởng thôn, bí thư chi bộ thôn, trưởng ban mặt trận) kiêm nhiệm nhiều việc và không có phụ cấp trong việc quản lý, sử dụng

thiết chế văn hóa nên khó phát huy lòng nhiệt tình và trách nhiệm trong việc tổ chức các hoạt động nhằm thu hút quần chúng nhân dân.

Việc xây dựng thiết chế văn hóa, củng cố tu sửa lại các thiết chế văn hóa nói chung chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế.

3. Nguyên nhân (khách quan, chủ quan)

Một số cấp ủy, chính quyền, bộ phận cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sự nghiệp văn hóa trong giai đoạn hiện nay, nên chưa thật sự quan tâm đến việc xây dựng thiết chế văn hóa - thể thao và các hoạt động văn hóa ở cơ sở.

Nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách cho hoạt động của nhà văn hóa xã, thôn còn hạn chế, nên việc quản lý và tổ chức các hoạt động gặp nhiều khó khăn. Cán bộ kiêm nhiệm hoặc trực tiếp quản lý tại các nhà văn hóa hiện nay không được hưởng phụ cấp.

Phần II

QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐẾN NĂM 2025

I. Quan điểm, mục tiêu

1. Quan điểm

- Triển khai, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng và phát triển hệ thống thiết chế văn hóa thể thao cơ sở.

- Tập trung các nguồn lực đầu tư đồng bộ các công trình thiết chế văn hóa thể thao về cơ sở vật chất; trang thiết bị đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Nâng cao năng lực quản lý của chính quyền trong công tác điều hành, chỉ đạo quy hoạch quỹ đất, đầu tư, hiệu quả hoạt động.

- Phát huy vai trò quản lý nhà nước của ngành văn hóa, thể thao đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa trong việc xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa thể thao cơ sở.

2. Mục tiêu

2.1. Mục tiêu tổng quát

Đến năm 2025 8/8 thôn có nhà văn hóa-khu thể thao đáp ứng với yêu cầu.

2.2. Mục tiêu cụ thể

Xây dựng nhà thi đấu TDTT đa năng của xã.

Hoàn thiện đầy đủ, đồng bộ hệ thống thiết chế văn hóa thể thao từ xã đến thôn đạt các tiêu chí quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa thể thao đã được đầu tư nhằm thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia tạo môi trường văn hóa lành mạnh góp phần xây dựng văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Đổi mới cơ chế quản lý, nâng cao chất lượng tổ chức các hoạt động. Thu hút và tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân thường xuyên tham gia sinh hoạt, hưởng thụ văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí, tránh lãng phí sau đầu tư.

II. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

1. Nhiệm vụ chủ yếu

Phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao, gồm:

Thiết chế văn hóa, thể thao cấp xã

Hoàn thiện sân thể thao nhà thi đấu đa năng của xã đưa vào sử dụng hoạt động có hiệu quả giai đoạn 2022-2025.

Thiết chế văn hóa, thể thao cấp thôn

Các thôn huy động từ nguồn xã hội hoá để đầu tư các trang thiết bị cần thiết cho việc tập luyện TDTT, sinh hoạt VHVN cho người dân.

2. Giải pháp chủ yếu

- Nâng cao nhận thức, đẩy mạnh tuyên truyền về vị trí vai trò của thiết chế văn hóa thể thao

Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương và toàn xã hội về vị trí, vai trò của hệ thống thiết chế văn hóa thể thao các cấp.

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ đảng viên, nhân dân tự nguyện, tích cực tham gia hoạt động tại các thiết chế văn hóa thể thao; phát huy tính chủ động, sáng tạo và vai trò của cộng đồng đối với việc giữ gìn, phát triển văn hóa thể thao.

Tuyên truyền biểu dương những tập thể, cá nhân tiên tiến có mô hình tốt, cách làm hay trong công tác phát huy hiệu quả thiết chế văn hóa thể thao để nhân rộng trong toàn xã.

Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, đặc biệt là các hình thức tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, trên mạng xã hội, internet để nâng cao tính hiệu quả và sự nhận thức của nhân dân về vai trò của hệ thống thiết chế văn hóa thể thao.

- Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thiết chế văn hóa thể thao

Tăng cường sự quan tâm của các cấp, các ngành, ưu tiên đầu tư, hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa từ xã đến cơ sở thôn.

Xây dựng các cơ chế chính sách, chương trình, kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn để thực hiện tốt công tác đầu tư, quản lý, khai thác có hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa thể thao trong xã.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, công tác quản lý, hướng dẫn, tổ chức hoạt động tại các thiết chế văn hóa, kịp thời chấn chỉnh những đơn vị hoạt động không hiệu quả, xem xét trách nhiệm của người đứng đầu.

Đổi mới cơ chế, chính sách, tập trung vào các nhóm chính sách về quy hoạch và sử dụng đất dành cho các thiết chế văn hóa, thể thao; chính sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia đầu tư đối với các thiết chế văn hóa, thể thao.

Tăng cường phối hợp giữa các ngành, đoàn thể để xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Đưa mục tiêu phát triển văn hóa cơ sở, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao vào Nghị quyết, kế hoạch của các cấp ủy Đảng, chính quyền để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện.

- Xây dựng cơ chế, chính sách để nâng cao hiệu quả thiết chế văn hóa thể thao trên địa bàn xã

Rà soát, sửa đổi, bổ sung tham mưu ban hành một số cơ chế, chính sách nâng cao hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa thể thao trên địa bàn xã giai đoạn 2021-2025 đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn.

Xây dựng cơ chế cho các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp, xây dựng, quản lý và sử dụng có hiệu quả các thiết chế văn hóa thể thao phù hợp với quy định của pháp luật nhằm huy động nguồn lực từ xã hội tham gia vào các hoạt động đầu tư, khai thác, phát huy các thiết chế văn hóa cơ sở.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động tại hệ thống thiết chế văn hóa thể thao

Thường xuyên đổi mới, đa dạng hóa các nội dung hoạt động phù hợp nhằm thu hút đông đảo nhân dân tham gia.

Nâng cao chất lượng hội thi, hội diễn, ngày hội văn hóa thể thao, các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, xây dựng và phát triển hệ thống các câu lạc bộ văn hóa, thể thao cơ sở.

Tăng cường đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

- Nguồn lực đầu tư và tổ chức hoạt động

Hàng năm, theo quy định về phân cấp quản lý, sử dụng ngân sách cân đối, bố trí nguồn ngân sách phù hợp và tương xứng để xây dựng cơ sở vật chất, trang bị phương tiện chuyên dùng, đào tạo cán bộ và đáp ứng chi phí duy trì hoạt động đối với Trung tâm Văn hóa xã và thôn.

Hoàn thiện đổi mới cơ chế quản lý các thiết chế văn hóa thể thao nhằm khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp nhân lực, vật lực, kinh phí đầu tư cho thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở.

Đẩy mạnh huy động xã hội hóa các hoạt động văn hóa thể dục thể thao ở cơ sở gắn với phát triển dịch vụ, du lịch.

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực

Hoàn thiện bộ máy thiết chế văn hóa thể thao cơ sở. Từng bước nâng cao, phát huy tính chủ động, tự chịu trách nhiệm trên cơ sở chức năng công tác cụ thể.

Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao cơ sở bố trí, bổ nhiệm phù hợp với năng lực, sở trường và khả năng chuyên môn của cán bộ, công chức, viên chức.

Nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao ở cơ sở; đồng thời, xây dựng những chính sách đặc thù để động viên, khích lệ các đồng chí cán bộ kiêm nhiệm nỗ lực sáng tạo, gắn bó lâu dài với đơn vị.

- Đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng thiết chế văn hóa thể thao

Rà soát quy hoạch, dành quỹ đất để xây dựng các công trình văn hóa thể thao, khu vui chơi cộng đồng còn thiếu như: Nhà thi đấu TDTT đa năng của xã và một số Nhà Văn hóa - Khu thể thao cấp thôn.

Tiếp tục rà soát, nghiên cứu đầu tư xây dựng mới, nâng cấp sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị đồng bộ, nhằm từng bước hoàn chỉnh từng thiết chế văn hóa thể thao.

Phần IV: ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ một phần kinh phí cho các đồng chí trong ban chủ nhiệm câu lạc bộ nhà Văn hoá thôn - khu thể thao thôn.

Trên đây là báo cáo Thực trạng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; các công trình văn hóa trên địa bàn xã Hà Sơn. UBND xã Hà Sơn báo cáo UBND huyện nắm được./.

Nơi nhận:

- Như trên (b/c);
- Phòng VH TT huyện;
- TT ĐU, HĐND xã;
- TT UBND xã;
- Lưu: VT, VHXH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Ngọ